

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 32.89/90 แนวโน้มอ่อนค่าให้กรอบ 32.85 - 33.10 รอดูเงินเฟ้อสหรัฐคืนนี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้า อยู่ที่ระดับ 32.89/90 บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ระดับ 32.90 บาท/ดอลลาร์

วันนี้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า จากปัจจัยที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆ โดยตลาดคาดหวังมากขึ้นในเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) รวมทั้งคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนส.ค.ของสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้ น่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

"วันนี้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า หลักๆ มาจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก ต้องรอดูเงินเฟ้อสหรัฐคืนนี้ ซึ่งน่าจะออกมาดีกว่าที่คาด และตลาดยังคาดหวังมากขึ้นว่าเฟดจะลดวงเงิน QE" นักบริหารเงินระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า ให้กรอบที่ 32.85 - 33.10 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (13 ก.ย.) อยู่ที่ระดับ 0.28610% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.30607%

*** ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 110.05/08 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 110.11 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1808/1812 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.1787 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 32.798 บาท/ดอลลาร์
- อีอีซีโชว์ผลงาน 3 ปี เกิดการลงทุน 1.6 ล้านล้านบาท ทะลุ 94% จากเป้า 5 ปี พร้อมวางกรอบสิทธิประโยชน์ เน้นความต้องการผู้ประกอบการ ลุยพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลจูงใจนักลงทุนเพิ่ม
- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า วันที่ 1 ต.ค.64 กระทรวงจะเติมเงิน "คนละครึ่ง" 1,500 บาท ให้ผู้ลงทะเบียน 26.9 ล้านคน รวมกว่า 40,350 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 ไม่น้อยกว่า 80,700 ล้านบาท และยังเปิดให้รวมโครงการต่อเนื่องแต่จะได้รับวงเงิน 3,000 บาท โดยรัฐจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท ส่วนผู้ที่ยังใช้วงเงินรอบแรกไม่หมด เก็บไว้ใช้ได้จนถึงสิ้นปีนี้ และยังสามารถใช้ผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่ได้ด้วย "มีเงินหมุนเวียนแล้ว 67,139 ล้านบาท จากคนละครึ่ง 65,101 ล้านบาท และยังมีใช้ยังได้ 2,038 ล้านบาท"
- ททท.เสนอให้ ศบค.เปิด 5 จังหวัด+สมุย พลัส แซนด์บ็อกซ์ วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด "เที่ยวแบบไม่กักตัว" ต่อยอดความสำเร็จภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด (Sealed Area) ของในแต่ละจังหวัด หลังประเมิน "สมุย พลัส โมเดล" ไม่เห็นผลชัดเจน
- "รพท." เดือนประชาชนระมัดระวังลงทุนสกุลเงินดิจิทัล เหตุผันผวน-เสี่ยงสูง แนะนำศึกษาข้อมูลรอบด้าน พร้อมชี้จุดอ่อนระบบการเงินไทย กตรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อยาก ดันทุนทางการเงินสูง ลุยยกระดับฐานข้อมูล พร้อมบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ต่อ ยอดนวัตกรรมทางการเงินไทย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐวิสาหกิจหรือ รสท. เข้ามาช่วยเหลือประชาชน โดยพิจารณาหาแนวทางจัดทำแผนงานการจ้างงานในด้านต่างๆ เช่น งานด้านสิ่งแวดล้อม โยธา และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ที่อาจเป็นการจ้างงานในรูปแบบพิเศษเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนที่ตกงานได้มีรายได้ประจำวันด้วย

- ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ธนาคารทหารไทยธนชาติ เปิดเผยว่าหนี้ครัวเรือนไทยปรับสูงขึ้นมาจาก 80% ของจีดีพีในสิ้นปี 62 มาอยู่ที่ 90.5% ในไตรมาสแรกปี 64 ซึ่งเป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก และกำลังลุกลามไปทั้งปี 64 ทำให้คาดว่าหนี้ครัวเรือนสิ้นปี 64 จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 93% ต่อจีดีพี สาเหตุเกิดจากความจำเป็นในการก่อหนี้เพิ่มเนื่องจากขาดสภาพคล่องหรือมีสภาพคล่องในครัวเรือนไม่เพียงพอกับรายจ่าย หลังจากที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติในช่วงล็อกดาวน์ การถูกปรับลดเงินเดือนบางส่วนลง รวมถึงการถูกเลิกจ้าง

- นักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค. ของสหรัฐในวันนี้ เพื่อยืนยันทิศทางเงินเฟ้อในสหรัฐ รวมทั้งจับตาดูการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 21-22 ก.ย. เพื่อหาสัญญาณการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (13 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันนี้ เพื่อจับตาดูทิศทางอัตราเงินเฟ้อและแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (13 ก.ย.) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้สกัดแรงบวกในตลาดและทำให้สัญญาไม่สามารถยืนที่เหนือระดับ 1,800 ดอลลาร์

- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ได้แก่ ราคานำเข้าและส่งออกเดือนส.ค., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ย. จากเฟดนิวยอร์ก, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดค้าปลีกเดือนส.ค., ดัชนีการผลิตเดือนก.ย. จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

- นักลงทุนยังจับตาดูการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 21-22 ก.ย. เพื่อหาสัญญาณการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้